

VIỆN TẾ BÀO GỐC
BTC CUỘC THI SÁNG TẠO
STEM CELL INNOVATION

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2022

**MỜI THAM DỰ CUỘC THI SÁNG TẠO
“STEM CELL INNOVATION” lần 7, năm 2022**

Kính gửi: Quý thầy cô và các bạn học sinh, sinh viên, học viên.

CUỘC THI SÁNG TẠO STEM CELL INNOVATION do Viện Tế bào gốc và Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM cùng phối hợp tổ chức trong những năm qua đã hân hạnh nhận được sự quan tâm, chào đón và đồng hành của các bạn học sinh, sinh viên đến từ các trường THPT và Đại học trong khắp cả nước.

Với mục tiêu tạo sân chơi học tập và nghiên cứu cho tất cả học sinh, sinh viên và học viên cao học yêu thích lĩnh vực sinh học, công nghệ sinh học, y học, dược học, đặc biệt đối với các lĩnh vực nghiên cứu tế bào, tế bào gốc trên người và động vật. Bên cạnh đó, cuộc thi là nơi khơi dậy ý tưởng, sáng tạo nhằm giải quyết các vấn đề về sinh học ứng dụng, y dược và đáp ứng các yêu cầu của xã hội, chúng tôi trân trọng tổ chức **CUỘC THI SÁNG TẠO STEM CELL INNOVATION lần 7, năm 2022.**

Trải qua bề dày phát triển từ những ngày đầu tiên, Cuộc thi Sáng tạo STEM CELL INNOVATION ngày càng được mở rộng cả về quy mô tổ chức và cơ cấu giải thưởng. Cho đến hiện tại, STEM CELL INNOVATION là một cuộc thi học thuật có uy tín và thu hút được sự tham gia đông đảo của các bạn học sinh, sinh viên, học viên yêu thích lĩnh vực sinh học, CNSH nói chung và lĩnh vực tế bào gốc nói riêng.

Để đáp lại sự hưởng ứng nồng nhiệt đó, STEM CELL INNOVATION 2022 hứa hẹn sẽ mang lại nhiều điều bất ngờ. Đồng hành cùng cuộc thi còn có sự hỗ trợ, cố vấn chuyên môn từ các thầy cô có uy tín trong ngành sinh học, công nghệ sinh học, y học... Từ đó, hy vọng cuộc thi sẽ tạo được âm vang lớn đến các bạn học sinh, sinh viên, học viên từ các trường THPT, Đại học trên khắp cả nước.

Nhằm duy trì một sân chơi học thuật bổ ích cho các sinh viên, BTC Cuộc thi Sáng tạo STEM CELL INNOVATION kính gửi đến Quý thầy cô và các bạn học sinh, sinh viên, học viên lời mời tham dự và rất mong nhận được sự hưởng ứng nhiệt thành từ phía Quý đơn vị và các bạn học sinh, sinh viên, học viên.

Với tinh thần tận hiến cho khoa học, Quý đơn vị đã góp phần thúc đẩy phong trào thi đua học tập, nghiên cứu khoa học của các tài năng trẻ trên khắp cả nước; đồng thời,

tạo cơ hội cho thế hệ trẻ nâng cao kỹ năng, trình độ chuyên môn, tư duy phản biện và phương pháp nghiên cứu cho sự phát triển của đất nước, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Đây là dịp để Quý đơn vị tiếp xúc với nguồn nhân lực trẻ trung, năng động, có chất lượng cao, được chia sẻ và góp ý cho những sản phẩm nghiên cứu khoa học đến với cán bộ, giảng viên, học sinh, sinh viên và học viên. Đối với sinh viên và học viên cao học, cuộc thi là cơ hội lý tưởng để các bạn được thỏa sức đam mê sáng tạo, học hỏi nghiên cứu, được phản biện và tư duy biện chứng, cầu thị cho một tinh thần khoa học chân chính. Đối với học sinh, đây là một sân chơi giúp các bạn đến gần hơn với khái niệm “tế bào gốc”, đến gần hơn với những ý tưởng nghiên cứu khoa học và định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Một lần nữa, Viện Tế bào gốc và Phòng thí nghiệm Nghiên cứu và Ứng dụng Tế bào gốc rất mong sự chào đón và đồng hành của Quý thầy cô và các bạn học sinh, sinh viên, học viên để Cuộc thi Sáng tạo STEM CELL INNOVATION được diễn ra thành công và tốt đẹp. Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng được đón tiếp các bạn và Quý thầy cô!

TM. BAN TỔ CHỨC SCI 2022
PHÓ VIỆN TRƯỞNG



PHẢN LŨ CHÍNH NHÂN